



ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๒๖

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้

<http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## หลังเลือกตั้ง

หลังเลือกตั้งพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงข้างมากคงเตรียมพร้อมที่จะจัดตั้งรัฐบาลแล้วเหตุการณ์บ้านเมืองจะเป็นเช่นไรคงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะรุนแรง สงบราบเรียบ หรือทหารจะออกมาตามคำร่ำลือ ก็คงยากจะคาดเดา แล้วน้อง ๆ ในรั้วอุดมศึกษา เห็นเป็นประการใด

น้องน้ำ หรือ ธนารีย์ สะสุนทร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง บอกว่า หลังเลือกตั้งมองว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะสงบเพียงระยะหนึ่งเท่านั้น และจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอีก รวมทั้งอีกไม่นานความรุนแรงทางการเมืองก็จะดุเดือดขึ้นมาอีก เพราะเชื่อมั่นว่าการเมืองไทยยังไม่จบสิ้น ยังมีหลายฝ่ายต่างคนต่างคิด รวมถึงมีการแบ่งขั้วอำนาจของแต่ละฝ่าย ตนฝากนักการเมืองว่าไม่ใช่แค่คนคนเดียวที่อยากเห็นประเทศไทยเดินหน้า แต่ประชาชนทั้งประเทศคงอยากให้ประเทศไทยเดินหน้าอย่างสมานฉันท์ ยอมรับในคะแนนเสียงและระบอบประชาธิปไตย ไม่อยากให้มีการแบ่งสี ทุกฝ่ายควรปรองดองกัน เพื่อประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

ธนทัต อนิวรรณ หรือ แก๊ป นิสิตชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มองว่า การเลือกตั้งจบลงแล้ว เชื่อว่าปัญหาความขัดแย้ง ความรุนแรงรายวัน ก็น่าจะลดลงบ้าง แต่ไม่มีทางหมดไปได้ และภาพที่เห็นหลังจากเลือกตั้งคือไม่มีศัตรูถาวรในหมู่นักการเมือง เพราะคงจะจับขั้วกันวุ่น โดยเอาผลประโยชน์ของตนเองและพรรคพวกเป็นที่ตั้ง ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของพรรคการเมืองต่าง ๆ แต่ตนอยากเห็นทุกฝ่าย ทุกพรรคหยุดทะเลาะกัน หันหน้าเข้ามา

ปรองดอง เพื่อนำพาประเทศกลับมาสู่ความสงบสุข และที่สำคัญไม่ว่ากลุ่มไหนจะมาเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านควรทำความเข้าใจกับกลุ่มตนเองให้ยอมรับและเคารพผลการเลือกตั้ง เพื่อจะได้ไม่มีความรุนแรงขึ้นมาอีก รวมทั้งตระหนักรับรู้ประสบการณ์จากการทะเลาะ แเบะแวงกัน ช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ เลย

ด้าน นางวรรณวรางค์ ศุภรัชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า หลังเลือกตั้งตนคิดว่า เหตุการณ์ก็จะวนกลับไปเหมือนเมื่อปี 2550 คือเมื่อเลือกตั้งจบความวุ่นวายก็เริ่มขึ้นใหม่ 2 พรรคใหญ่ก็จะแย่งกันเป็นแกนนำ เมื่อฝั่งซ้ายได้ฝั่งขวาไม่ยอม เช่น หากเพื่อไทยได้ตั้งรัฐบาล เสือเหลืองหรือเสืออะไรก็แล้วแต่ก็จะออกมาประท้วงอีก หรือหากประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาล เสือแดงก็ออกมาป่วนอีก เป็นต้น เมื่อความวุ่นวายรุนแรงมากขึ้น กระบวนการที่ดีที่สุดที่จะทำให้เกิดความสงบได้ ก็คือ ทหาร ทหารจะออกมา แต่ก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น ทางออกที่ดีที่สุด คือ การยอมรับความจริงยอมรับกติกา ในขณะที่เดียวกันนักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาต้องทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติจริง ๆ ไม่ใช่มีผลประโยชน์ส่วนตัวแอบแฝง ถึงแม้จะมีคนส่วนหนึ่งไม่ชอบ ก็เชื่อว่า จะอยู่ได้เพราะได้ทำเพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวมไม่ใช่แค่คนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด ส่วนประชาชนก็ต้องลดอคติอย่าคิดว่า คนนี้ไม่ใช่พวกของตน โดยไม่ได้ตัดสินกันด้วยผลงานยึดแค่คำว่า ชอบไม่ชอบเท่านั้น ทุกอย่างก็จะไม่จบ ความสงบในบ้านเมืองก็จะมี การเลือกตั้งก็จะไม่เกิดประโยชน์